

# ร่วมส่งเสริม และสร้างมูลค่าเพิ่มยางพาราไทย รับ ไทยแลนด์ 4.0 กับงาน “RAOT on The Move : นวัตกรรมการแปรรูป จุดเปลี่ยนยางพาราไทย”



การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ขอเชิญคนไทย และนักท่องเที่ยวที่สนใจ ร่วมเปิดประสบการณ์ และความรู้ด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมยางพาราของไทย พร้อมทั้งสัมผัสผลิตภัณฑ์จากยางพาราที่สร้างโอกาสทางธุรกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางพารา ในงาน “RAOT on The Move : นวัตกรรมการแปรรูป จุดเปลี่ยนยางพาราไทย” เนื่องในโอกาสวันครบรอบ “วันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย ก้าวสู่ปีที่ ๓” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนยางพาราไทย พร้อมทั้งเป็นเวทีในการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สาธารณชนได้มีโอกาสรับความรู้และเข้าใจประโยชน์ของยางพารา อันจะนำไปสู่การต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ตามนโยบายสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ผ่านการบูรณาการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับวงการยางพาราของไทย

งาน “RAOT on The Move : นวัตกรรมการแปรรูป จุดเปลี่ยนยางพาราไทย” จะประกอบไปด้วย 4 โซนสำคัญ ได้แก่ โซนที่ 1 “โซนเทิดพระเกียรติ ต้นกล้าของพ่อ” จัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย วรางกูร โดยรวบรวมพระราชกรณียกิจที่ทรงมีต่อภาคเกษตร รวมถึงกิจการยางพาราไทย

โซนที่ 2 “Rubber Showcase” จัดแสดงข้อมูลความรู้ พร้อมกิจกรรมร่วมสนุก โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ “ยางสามัญประจำบ้าน” เป็นโซนของใช้ใกล้ตัวที่มีส่วนผสมหรือส่วนประกอบของยางพารา ที่ทุกคนใช้ในชีวิตประจำวัน และอยู่รอบตัว “ยางแห่งอนาคต” นำเสนอนวัตกรรมจากยางพารา ซึ่งมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ อาทิ อุปกรณ์การแพทย์ แบบจำลองสำหรับฝึกซ้อมยุทธวิธี เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบและคาดว่าจะ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลผลิตต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ต่อไปได้ในอนาคต และส่วนที่ 3 “ยาง...ยึดชีวิต” จัดแสดงผลิตภัณฑ์ยางพาราต่าง ๆ ที่ไม่ใช่แค่อุปกรณ์เครื่องใช้ทั่วไปเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผลิตภัณฑ์ยางพาราที่นำมาเป็นส่วนประกอบของการออกกำลังกาย ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้มีสุขภาพที่ดี แข็งแรง และปลอดภัยมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม workshop สาธิตการทำผลิตภัณฑ์ D.I.Y. จากยางพารา

สำหรับผู้ชื่นชอบการถ่ายภาพ ต้องไม่พลาดกับ โซนที่ 3 “Rubber Garden” ซึ่งตกแต่งพื้นที่ด้วยอุปกรณ์จากยาง

พารา ที่สร้างมูลค่าเพิ่มในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างสวยงาม และถือเป็นพื้นที่สำหรับนั่งพักผ่อนและสนุกกับกิจกรรมถ่ายภาพ แซะ & แซร์

ปิดท้ายด้วย โซนที่ 4 “Rubber Shop” ซึ่งรวบรวมผลิตภัณฑ์จากยางพารากว่า 50 ร้านทั่วประเทศมาจัดจำหน่ายให้ได้เลือกช้อป

นอกจากนี้ ในส่วนเวทีกลางยังมีกิจกรรมการแสดงร่วมสมัยและกิจกรรมการแสดงที่เกี่ยวกับยางพารา อาทิ การกระโดดเชือก(ยาง)ลีลา, Thailand’s Slam Dunk, Juggling Ball รวมถึงการแสดงดนตรีคิลปินมืออาชีพ ดารา นักร้อง ตลอดทั้ง 3 วันของการจัดงาน ตลอดจนไฮไลท์การมอบรางวัล Rubber Awards 2017 เป็นครั้งแรก ให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการพัฒนาวงการยางพาราไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในแต่ละประเภท ได้แก่ เกษตรกรชาวสวนยางดีเด่น สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางดีเด่น ผู้ประกอบกิจการยางดีเด่น นักวิจัยยางพาราดีเด่น และสื่อมวลชนดีเด่น เป็นต้น

งาน “RAOT on The Move นวัตกรรมการแปรรูป จุดเปลี่ยนยางพาราไทย” กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14 – 16 กรกฎาคม 2560 ณ โซนเอเทรียม ชั้น 1 และโชว์ อาร์ท ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าไอซ์ ดีซี พระราม 9 ในเวลา 10.00 – 21.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การยางแห่งประเทศไทย โทร. 0 2433 2222 ต่อ 512 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ [www.raot.co.th](http://www.raot.co.th) หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ การยางแห่งประเทศไทยRAOT